

(สำเนา)

ที่ นร ๐๖๐๑/๐๘๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอรื้อผลทางกฎหมายของการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของสถาบันการเงินตาม
พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และการที่ผู้ซื้อทรัพย์สินจาก
สถาบันการเงินดังกล่าวจะเข้ามาเป็นคู่ความในคดีของสถาบันการเงิน

เรียน เลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

- อ้างถึง (๑) หนังสือองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ที่ ปรส. กม. ๒๕๑๐/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
(๒) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/ป ๘๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของสถาบันการเงินและการที่ผู้ซื้อ
ทรัพย์สินจากสถาบันการเงินดังกล่าวจะเข้ามาเป็นคู่ความในคดีของสถาบันการเงินตามพระราช
กำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
หนังสือตามที่อ้างถึง (๒) ขอให้องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินจัดตั้งผู้แทนไปชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความละเอียดทราบอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑๐) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย) ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น
เป็นการให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นเป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายได้ แต่สำหรับกรณีข้อหาหรือขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินนั้นเป็นข้อ
หาหรือที่ขอให้ช่วยชี้แจงหรืออธิบายความหมายของบทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชกำหนดการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่าจะให้บังคับอย่างไรหรือบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นการยกเว้นบทมาตราใดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด ในขั้นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑๐) จึงไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นตามที่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือมาได้

ในการพิจารณาเรื่องนี้ผู้แทนองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน
(นายอัคราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๒๒๖๖๒๐๔